

## “กยท.” ปรับโครงสร้างสู่ความยั่งยืนทางพารา

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้เร่งปรับโครงสร้างจัดสรรบุคลากรลงในตำแหน่งต่างๆ ตามบันไดขั้นแรกของแผนปฏิบัติงานเบื้องต้นได้แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งระดับหัวหน้างานต่างๆ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กยท. ที่สามารถทำได้เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้หลังจากดำเนินงานล่าช้าค่อนข้างมาก โดยแต่ละตำแหน่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วเห็นว่าน่าจะเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากโครงสร้างใหม่ของ กยท. นั้น มีทั้งหน่วยงานที่ถูกยกเลิกไปหลังจากแต่งตั้งรักษาการระดับหัวหน้างานเสร็จ หัวหน้างานก็จะสามารถเสนอแต่งตั้งระดับกลาง ระดับล่าง ตลอดจนระดับลูกจ้างทั้ง 299 อัตราได้ โดยให้ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ต้องรักษาการ แต่ถ้าทำไม่ได้ตาม MOU ก็ถือว่าสอบตกเมื่อดำเนินงานตามบันไดขั้นแรกเสร็จ ในปีต่อมา กยท. จะเดินเข้าสู่บันไดขั้นที่ 2 ในการบริหารยางพาราครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ในปีที่ 3 จะขึ้นขั้นที่ 3 ด้วยการต่อยอด ปรับเปลี่ยนทิศทางพัฒนาองค์ความรู้ไปในเชิงการตลาดและเชิงพาณิชย์มากขึ้น และบันไดขั้นที่ 4 กยท. ต้องเป็นองค์กรกลางในการที่ช่วยเหลือทั้งชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน.

# ระยองเอทีRUBBซื้อขายไม่อื่น

## รวม 3 องค์กรกยท.ยัง่วนไม่จบ/บอร์ดสั่งทบทวนโยกย้าย

ไทยรับเบอร์ เปิดรับซื้อน้ำยางสดตรงจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยองไม่อื่น ชาวสวนยิ้มร่าเปิดตลาดแล้ว เผยให้ราคาดีบวกค่าพรีเมียม คาดว่าจะมีการเซ็นเอ็มโอยูอย่างเป็นทางการต้นเดือนมิ.ย.นี้ ด้านบอร์ดสั่ง “ธีรัช” ผู้ว่าฯ กยท. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายควรวรวม 3 องค์กรใหม่่วงในแฉสำนักกฎหมาย กยท. ส่งกฤษฎีกาตีความแล้วผู้ว่าฯ ผิดจริง

นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล บริษัทไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บมจ.) หรือ TRUBB เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงโครงการรับซื้อน้ำยางสด ระหว่างบริษัทกับชุมนุมสหกรณ์เกษตรระยอง จำกัด ว่า เป็นโครงการนำร่องโดยไม่จำกัดปริมาณ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนยางขยายวงให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ไม่เกี่ยวกับโครงการรับซื้อยางในส่วนรัฐบาล 1 แสนตัน โดยในเร็ว ๆ นี้จะมีการเซ็นเอ็มโอยูกัน

สอดคล้องกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่าเป็นแนวความคิดของนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่ได้ขอความร่วมมือกับ บมจ.ไทยรับเบอร์

ในการรับซื้อน้ำยางสดเพื่อแก้ปัญหาการค้าขายภายในจังหวัด เป็นโครงการนำร่องครั้งแรกที่เกษตรกรกับโรงงานตกลงซื้อขายกันอย่างเป็นระบบและถูกต้อง โดยเฉพาะนำหลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการประเมินราคายางให้เป็นธรรม ที่ผ่านมากเกษตรกรถูกประเมินราคายางด้วยสายตา เห็นว่าไม่เป็นธรรม

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการซื้อขายน้ำยางสด ปรากฏว่าขายได้บวกค่าพรีเมียมให้ด้วยกิโลกรัมละ 6-8 บาท แต่เกษตรกรต้องรวบรวมไปส่งถึงโรงงาน ราคาอย่างนี้เกษตรกรแฮปปี้ ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง คาดว่าจะมีการเซ็นเอ็มโอยู อย่างเป็นทางการประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะเชิญนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาเป็นประธานและสักขีพยาน

ระหว่างนายวรเทพ กับนายเฉลา ฉิมพูล ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง หากที่จังหวัดระยองประสบความสำเร็จก็จะดำเนินการในจังหวัดอื่นๆ ด้วย”

สำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง จำกัด และต้องจดทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อย่างถูกต้องถึงจะเข้าโครงการนี้ได้

นายอุทัย กล่าวอีกว่าอยากให้

ทาง นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. เร่งรัดให้ผู้ที่ไม่ม่เอกสารสิทธิได้ขึ้นทะเบียนและเร่งร่างกฎหมายลูก ใน พ.ร.บ.การยางฯ มาตรา 49 (3) และ (6) ซึ่งทางประธานบอร์ดได้รับปากกับเกษตรกรแล้วว่าจะให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างด้วย จึงขอให้เร่งทำงาน เพราะหากมีทะเลาะกันจะทำให้การบริหารยางมีปัญหาได้ใน

### > โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1.5 พันบาทต่อไร่ จ่าย 3 จังหวัดสูงสุด ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

จังหวัด	เจ้าของสวน		จังหวัด	ผู้กรีดยาง	
	จำนวน (ราย)	ร.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว		จำนวน (ราย)	ร.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว
นครศรีธรรมราช	83,147	677,572,425	นครศรีธรรมราช	82,008	442,979,700
สุราษฎร์ธานี	66,015	694,966,500	สุราษฎร์ธานี	64,213	446,196,450
สงขลา	61,609	552,612,150	สงขลา	58,148	349,649,700
รวม 77 จังหวัด	700,366	6,302,293,650	รวม 77 จังหวัด	663,564	4,002,982,350

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 22 - 25 พ.ค. 59 น. 5 (1)

อนาคต

ด้านนายสาย อินคำ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในฐานะคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท. กล่าวว่า ผลประชุมบอร์ด (วันที่ 17 พ.ค.59) ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกยท. เป็นประธานในที่ประชุมได้สั่งให้ผู้ว่าฯ ไปทบทวนคำสั่งโยกย้ายบุคลากรใหม่ในการควบรวม 3 องค์กร ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เพื่อให้มีธรรมาภิบาล วางตำแหน่งคนให้เหมาะสมกับงาน โดยจะต้องระบุคุณสมบัติอย่างเด่นชัด จะได้ยุติปัญหาต่างๆ ในองค์กร หันมาร่วมมือกันบริหารอย่างพาราทั้งระบบ

แหล่งข่าวจาก กยท. กล่าวถึงคำสั่งการแต่งตั้งของผู้ว่าการนั้น ทางสำนักกฎหมาย ฝ่าย กยท. ได้ส่งไปสำนักงานกฤษฎีกาตีความแล้ว ปรากฏว่าผู้ว่าการผิด เพราะหลังจากควบรวม 3 องค์กร จะต้องตั้งคณะกรรมการคัดสรรลงตำแหน่งบรรจุให้เหมาะสม แล้วจะต้องระบุคุณสมบัติที่จะมาดำรงตำแหน่งนั้นๆ โดยแต่ละฝ่ายจะต้องไม่มีข้อกังขา

# ล่าซื้อฟ้องกยท. อมเงิน8พันล้าน

โพสต์ทูเดย์ - คยปท.ล่ารายชื่อเกษตรกรทั่วประเทศฟ้องศาล กยท.อมเงินชดเชยกว่า 8,000 ล้านบาท

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนปาล์มและสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (คยปท.) และอุปนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง คยปท.ขอให้ในเครือข่ายแกนนำล่ารายชื่อกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อยื่นศาลปกครองเอาผิดกับคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ยังไม่ยอมจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราดกต่ำตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 จ่ายเงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ราย ผ่าน กยท.

นายทศพล กล่าวอีกว่า การระดมล่ารายชื่อกลุ่มเกษตรกรเพื่อยื่นต่อศาลปกครองครั้งนี้ นอกจากจะดำเนินการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดแล้ว ยังจะเรียกร้องให้ กยท.เร่งรัดจ่ายเงินที่ค้างค้างให้เร็วที่สุดอีกด้วย โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนชาวสวนยางทั่วประเทศมาแล้ว 3 รอบ ซึ่งรอบแรกจ่ายเงินชดเชยไร่ละ 2,500 บาท เกษตรกรได้รับทั้งหมด ส่วนรอบที่ 2 จ่ายชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ไร่ไม่ได้เต็มเหลืองบประมาณ 3,000 ล้านบาท ขณะที่รอบ 3 ยังไม่ได้รับประมาณ 30-40% คิดเป็นเงินกว่า 5,000 ล้านบาท รวมทั้ง กยท.ค้างจ่าย 2 งวดรวมกว่า 8,000 ล้านบาท

“ก่อนหน้านี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้คาดโทษเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ให้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แต่จนถึงวันนี้

มีเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ทำให้ร้องเรียนมายัง คยปท.เป็นจำนวนมาก ซึ่งเงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท ที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้เกษตรกรทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นล้านบาท จาก 8.5 แสนครัวเรือน ขณะนี้ยังคงค้างอยู่ประมาณ 30-40% คิดเป็นเงินกว่า 8,000 ล้านบาท”

นายเงินสวัสดิ์ ลิ้มทวีสกุล เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสภาปฏิรูปวงการยางไทย จ.พัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ 700 คน แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ 1,500 บาท ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ แม้แต่รายเดียว ทำให้กลุ่มสมาชิกเสียโอกาส ซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มสมาชิกได้ลงรายชื่อผู้เสียโอกาสและส่งไปให้ คยท.ไปแล้ว

ด้าน นายสมพร ดิยวง รองประธานเครือข่ายชาวสวนยาง อ.บางแก้ว จ.พัทลุง กล่าวว่า ปีนี้ราคายางพารามีแนวโน้มดีขึ้นเพราะยางหดหายไปจากตลาดประมาณ 60-70% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งลูกกลมทั่วประเทศ ซึ่งภาคใต้เองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งไม่แพ้กัน ทำให้ยางจะหดหายไปจากตลาดไปประมาณ 30-40% ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคายางปรับตัวสูงขึ้น

นายสมพงษ์ วงศ์ชิชากร เกษตรกรผู้ประกอบการอาชีพสวนยาง ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางลดลงเป็นอย่างมาก จึงได้พากันตัดสินใจโค่นสวนยางทิ้ง เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนเพื่อเป็นอาชีพเสริมจนเจอครอบครัว ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้ยางหายไปจากตลาด โดยภาพรวมเกษตรกรปลูกสวนยางจำนวน 100 ไร่ โค่นไปประมาณ 30% เป็นต้น

●● “บอกเล่า ข้าว เกษตร” ประจำวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม สอง เกลอส ขอแสดงความยินดี



(Customer Satisfaction Management)

●● ในช่วงหลังๆ นี้ ประเทศไทยประสบปัญหา

กับ **อุทัย สอนหลักทรัพย์** ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย คนใหม่ แทน **บุญส่ง นันททอง** ที่หมดวาระไป ล่าสุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วม การบริหารตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เพื่อบรรลุประโยชน์ สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันชาวสวน ยางต่อไป สองเกลอหวังเป็นอย่างว่า สมาคม สหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จะเป็น ที่พึ่งของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ ต่อไป

●● บริษัท ซี.พี.

อินเตอร์เทรต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร แจ็งมาว่า ในไตรมาส ที่ 2 ปี 2559 ข้าว ตราฉัตรจัดแคมเปญ “การ์นต์ คุณภาพ” ขึ้น



อุทัย สอนหลักทรัพย์



บุญส่ง นันททอง

ภายใต้ข้อความสำคัญ หรือ Key Visual เพื่อ เป็นการตอกย้ำมาตรฐานของกระบวนการผลิต และสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของข้าวไทย ให้เพิ่มมากขึ้นในตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมปรับกลยุทธ์โดยการ “รับประกันความ สะอาด ปลอดภัย ของข้าวสารบรรจุถุงทุกถุง ทั่วประเทศไทย” ผ่านเครื่องหมาย “รับเปลี่ยน สินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ” ภายใต้การดูแล ของหน่วยงานบริหารความพึงพอใจ หรือ CSM

ภัยแล้งซ้ำซากและต่อเนื่อง ขณะที่การเกษตรจะ ขาดน้ำไม่ได้เลย ทางออกเกษตรกรต้องจัดหา แหล่งน้ำรองรับสถานการณ์ด้วย หากสนใจ เกี่ยวกับระบบน้ำ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการ ชลประทานประสิทธิภาพสูงเพื่อการจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง” โดยมี ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ์ (หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหา

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ผู้สนใจ สอบถาม 08-4569-2626 (คุณณัฐฉา)

●● สำหรับผู้ที่นิยมชมชอบตะลุมสวน อิมเอิบ ผลไม้สดๆ จากต้น ทาง

เคยู เรดิโอ พลัส ร่วมกับชมรมนิสิตเก่าส่งเสริมเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ExAE) จัดทริปพิเศษตะลุมสวนผลไม้เมืองระยอง ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายนนี้ นอกจากนี้จะได้ ชม ชิม ชี้อป แชนร์ แล้วยังได้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล พร้อมเติมอิมด้วยบุฟเฟต์ผลไม้นานาชาติได้รับมาตรฐานจีเอพี สนใจร่วมเดินทาง สอบถามรายละเอียดโทร.0-2942-8070-2 ต่อ 112, 08-7552-0146 รับจำนวนจำกัด



## การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand

### ความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย (ยก.)

การยางแห่งประเทศไทย (ยก.) เกิดจากการรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง โดยมีพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์ให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลาง รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ อย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา และดำเนินการให้ระดับ ราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกแทน และการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริหารงานโดย คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย

67/25 ถนนจันทน์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0-2433-2222 [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)



## ระเบียบข่าวทั่วไทย

☛ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เริ่มคึกคักขึ้นบ้างแล้ว **“วรพัฒน์ เขาวีศิษฐ์”** นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ บอกว่า ตั้งแต่เปิดบริการรถไฟจากสถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์-สถานีร่วมปาดังเบซาร์ ทำให้ชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเพิ่มขึ้น เพราะสะดวกสบายและเลี่ยงความแออัดจากด่านนอก ดันให้ด่านมีรายได้กว่า 280 ล้านบาทในปี'58 และปีนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58-30 เม.ย. 59 มีรายได้จากการเก็บภาษีศุลกากร 180 ล้านบาท นักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางผ่านด่านก็เพิ่มขึ้นจาก 200,000 คน เป็น 800,000 คน

☛ เดือนพฤษภาคมนี้ **“จังหวัดอุดรธานี”** มีอีเวนต์เพียบ ทั้งไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยวันที่ 25-29 มีงานฮักบ้านแต่งเฮือน หรือ ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี วันที่ 26-28 งานสัมมนานานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษแห่งการค้นพบที่บ้านเชียง ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา วันที่ 26-30 งานมหกรรมของดีเมืองอุดร ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ปิดท้ายด้วยกิจกรรม T-POP FESTIVAL 2016 หรือมหกรรมดนตรี ณ ประเทศไทย ในวันที่ 27-28 ที่สนามทุ่งศรีเมือง

☛ แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูการฤดูยางพารา และราคายางก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่กิโลละ 60 บาทแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ แต่ก็ไม่ได้ทางสะดวกไป

เสียทั้งหมด เพราะ **“ประทพ สุขสนาม”** ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพารา จ.ตรัง บอกว่า ขณะนี้ชาวสวนยางกำลังประสบปัญหาหน้ายางติดเข็มนา ทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้ และได้ขยายวงกว้างไปทั่วทั้งจังหวัดแล้วหลายร้อยไร่ จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการด่วนด้วย

☛ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับงานเทศกาลเงาะและทุเรียนของดีศรีสะเกษ **“รพีทัศน์ อุ่นจิตพันธ์”** ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ บอกว่า ปี 2559 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน และจะจัดงานขึ้นถึง 9 วัน จากเมื่อปีที่แล้วจัดเพียง 7 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานประมาณ 75,000 คน สร้างรายได้กว่า 150 ล้านบาท

# พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรกู้พันล.

## 5.6 แสนครัวเฮ/ยาง-อ้อยหมดสิทธิ์ผิดเงื่อนไข

ล้นระงับปล่อยกู้ 1 พันล้านปลอดดอกเบี้ย 5 ปี “อุบลศักดิ์” เผยความคืบหน้า งบประมาณมาแล้ว เร่งรัดกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.27 พันกลุ่ม 77 จังหวัดรวมกว่า 5.6 แสนครอบครัว ขณะยาง-อ้อยหมดสิทธิ์กู้จากผิดวัตถุประสงค์โครงการ ยันไม่หวังเกษตรกรเบี้ยวหนี้ มั่นใจคืนครบ 100%

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์ จำนวน 1 พันล้านบาทมาแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับรองมาตรฐาน จำนวน 3.27 พันกลุ่มเกษตรกร ใน 77 จังหวัดรวม 5.6 แสนครอบครัว จากทั้งหมด 5.61 พันกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 6.18 แสนครอบครัว ซึ่งมีปริมาณธุรกิจรวม 1.06 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการให้เงินกู้ยืม 1.31 พันล้านบาท จัดหาปัจจัยการผลิต 1.34 พันล้านบาท รวบรวมผลผลิต 6.93 พันล้านบาท แปรรูปผลผลิต 808 ล้านบาท และอื่นๆ 261 ล้านบาท

จุดเด่นของกลุ่มเกษตรกร คือมีขนาดเล็ก มีการจัดการให้ความช่วยเหลือกันตามลักษณะพื้นบ้าน ไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไรจากสมาชิก ทำให้ไม่สามารถสร้างเครดิตให้กับแหล่งเงินทุนในระบบที่จะให้เงินทุนหรือเงินกู้กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในแต่ละแห่งได้ ยังจำเป็นต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นแหล่งเงินทุนที่เก็บจากค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวจากผู้ส่งออก(ค่าพรีเมียมข้าวตั้งแต่ปี 2519-2529)

นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการนี้ได้รับมอบหมายให้

ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (ปี 2559-2564) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจัดสรรจำนวน 1 พันล้านบาท งบประมาณดังกล่าวมาเรียบร้อยแล้วจะแบ่งออก



• อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จัดสรรวงเงิน 60% หรือประมาณ 600 ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 3.27 พันกลุ่ม ส่วนที่ 2 จัดสรรเงิน 40% หรือประมาณ 400 ล้านบาท สำหรับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานทั้งสิ้น 5.60 แสนครอบครัว เกษตรกรจะได้รับ 2 ต่อทั้งเงินกู้ยืมจากกลุ่ม และจากที่ตนเป็นสมาชิกด้วย วงเงินที่ได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะต้องอยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ไม่ผัดนัดชำระหนี้เงินต้นอื่นๆ ของทางราชการ และไม่อยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก็คือ กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิตทั้งพืชและสัตว์มาบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก โดยเฉลี่ย 3 หมื่นบาทต่อคน สามารถลดต้นทุนการผลิตและรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรสามารถขยายตลาดจำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้

รับการสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3-5 แสนบาทต่อกลุ่ม ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าภาคเอกชนมีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพการเกษตร

“กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถกู้ในโครงการนี้ได้ คือชาวสวนยางพารา เพราะระยะเวลาการปลูกและให้ผลผลิตเกิน 2 ปี ชัดกับวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องเป็นเงินกู้

หมุนเวียนใช้ในการผลิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และชาวไร่อ้อยก็ไม่สามารถกู้ได้ เพราะมีกองทุนอ้อยอยู่แล้ว สำหรับโครงการนี้จัดมา 2-3 ครั้งส่วนใหญ่เกษตรกรจะชำระหนี้ 98% แต่ครั้งนี้จะให้เกษตรกรสามารถจ่ายหนี้ได้ 100% และมีการจัดสรรเงินอย่างเป็นธรรม ในรูปแบบคณะกรรมการ จึงอยากให้เกษตรกรเร่งเขียนโครงการนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกลุ่มได้แล้ว”





## วัสดุักเก็บน้ำมัน จากยางพารา 13



### ด้วยสมอง และสองมือ

edusiamrath@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดตัว วัสดุักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา ที่ใช้ซ้ำได้ทั้งวัสดุและน้ำมันแก้ปัญหาหมันรั่วไหล พร้อมนำร่องกลุ่มจังหวัดติดทะเล

ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ผู้พัฒนานวัตกรรม “วัสดุักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา” เปิดเผยว่า วัสดุักเก็บน้ำมัน นวัตกรรมจากน้ำยางพารา ที่ใช้ซ้ำได้ทั้งวัสดุและน้ำมัน ได้รับการสร้างสรรค์มาจากโจทย์ปัญหาของประเทศ เรื่องการรั่วไหลของน้ำมันสู่ทะเล รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ หากไม่มีการบริหารจัดการน้ำมันอย่างทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องนำเข้าวัสดุดูดซับจากต่างประเทศในราคาสูง อีกทั้งยังผลิตจากสารเคมีที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

“จากความสามารถในการตอบโจทย์การแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้นวัตกรรมดังกล่าว

## วัสดุักเก็บน้ำมันจากยางพารา

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฯลฯ และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน กลายเป็นผลิตภัณฑ์ “Paravola” มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันได้ทุกชนิด

มากกว่า 10 เท่าของน้ำหนักวัสดุเริ่มต้น และดูดซับทันทีหรือไม่เกิน 3 วินาทีแรกที่สัมผัสกับน้ำมัน ตลอดจนสามารถนำมาใช้ซ้ำได้มากกว่า 100 ครั้ง อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือน้ำหนักเบา ทำให้สามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีและไม่ดูดซับน้ำ โดยปัจจุบันนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของชุดดูดซับน้ำมันพาราโวล่า ซึ่งภายในบรรจุพาราโวล่า สตรีปที่มีความยาวรวม 7 เมตร โดยสามารถกักเก็บน้ำมันได้ถึง 20 ลิตรต่อชุด”

ผศ.ดร.สุวดี ยังกล่าวถึงประสิทธิภาพที่สำคัญ คือสามารถกักเก็บน้ำมันไว้ในตัววัสดุ ไม่ยอมให้น้ำมันไหลผ่าน จึงสามารถใช้กันเพื่อ



จำกัดอาณาบริเวณที่มีน้ำมันปนเปื้อนในน้ำได้ โดยจะแยกน้ำและน้ำมันออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถใช้ได้กับน้ำมันทุกชนิด และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือน้ำยางพารา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ และลดต้นทุนการนำเข้าวัสดุกำจัดคราบน้ำมันจากต่างประเทศได้กว่าเท่าตัว ทั้งนี้ Paravola เป็นนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “SCI+BUSINESS” ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์

**ราคายาง**  
**ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559**

หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มิถุนายน		กรกฎาคม	
	2559		2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
<b>ยางแผ่นรมควัน</b>				
ชั้น 1	62.45	62.20	62.65	62.40
ชั้น 2	61.85	61.60	62.05	61.80
ชั้น 3	61.30	61.05	61.50	61.25
ชั้น 4	61.00	60.75	61.20	60.95
ชั้น 5	60.55	60.30	60.75	60.50
<b>ยางแท่ง</b>				
STR5L	66.00	65.75	66.20	65.95
STR20	49.00	48.75	49.20	48.95
<b>น้ำยางข้น</b>				
60%	42.25	42.00	42.45	42.20
(Concentrated Latex 60%)				
<b>ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง</b>				

# จับมือรุกเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา

นายบรร วรงค์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง โดยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารการความร่วมมือในการพัฒนายางและผลิตภัณฑ์ยาง และส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา

การร่วมมือกันครั้งนี้จะเกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา นวัตกรรม



ด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือแปรรูปยางพารา นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงด้านมาตรฐานต่างๆ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและการผลิตยางพาราต้นน้ำและกลางน้ำ ได้แก่ การกรีดยางและเก็บรักษาน้ำยาง การแปรรูปยางขั้นต้น การจัดเก็บและการขนส่ง เป็นต้น นวัตกรรมด้านการเพาะปลูกและการดูแลสวนยางพารา นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านยางพารา รวมถึงนวัตกรรมด้าน

การเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรด้านยางพารา รวมถึงร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลความต้องการและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยางพารา สำหรับใช้ในการดำเนินงานยางพาราทั้งระบบ

# แล้งดันราคา สินค้าเกษตร เม.ย.เพิ่ม5%

โพสต์ทูเดย์ - ราคาสินค้าเกษตร เม.ย.เพิ่มเกือบ 5% เหตุภัยแล้ง ด้านยอดส่งเสริมอุตสาหกรรม ดิจิทัล 3 เดือนแตะ 1,300 ล้าน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน เม.ย. 2559 เพิ่มขึ้น 4.98% เมื่อเทียบกับ เม.ย. 2558 และเพิ่มขึ้น 2.73% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2559 โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ทุเรียนและเงาะ ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะแห้งแล้ง ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน เม.ย. 2559 ลดลง 1.63% เมื่อเทียบกับ เม.ย. 2558 และลดลง 18.75% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2559 โดยสินค้าที่ลดลง เช่น ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ยางพารา ใก่นื้อ และไข่ไก่

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน โครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 67 โครงการ เงินลงทุน 1,350 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 183 โครงการ เงินลงทุน 1.89 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ศูนย์อาเซียน-เกาหลีจะนำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้เข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสและสู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมไอทีในไทย โดยคาดว่าจะมีนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงาน 100 ราย

# ผลผลิต11สินค้าพาเหรดเพิ่ม

## ● สศก.คาดน้ำเพียงพอต้นยอดฟุ้ง-แต่อีก11ชนิดยังอ่วมจากแล้ง

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 จะมีมากกว่าช่วงปี 2558 ส่งผลให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น โดยสศก.ได้พยากรณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มี 11 ชนิด ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2558/59 ข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60 สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มังคุด กาแฟ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 11 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน หอมแดง ปีเพาะปลูก 2558/59 ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60 ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ปลานิล ปลาอุก

สำหรับสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มพืชไร่โดยเฉพาะข้าวเหนียว คาดว่าบางพื้นที่ที่ปีที่แล้วไม่เหมาะสำหรับทำนา ปีนี้จะสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เนื่องจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ เกษตรกรยังคงเนื้อที่เพาะปลูกอยู่เท่าเดิม สืบเนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน้ำมันและยางพารา ผลผลิตปี 2559 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชนิด โดยปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้น

จากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในปี 2556 ยางพาราผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่กรี๊ดได้เพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ต้นยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกอยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง ส่วนกาแฟผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลรวมเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม คาดว่าเพิ่มขึ้น จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการเลี้ยงอย่างถูกวิธีทำให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น

ขณะที่สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เช่น ถั่วเหลือง เกิดจากผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง การดูแลเก็บเกี่ยวยาก ทำให้ไม่สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้ มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้บางพื้นที่มันสำปะหลังยืนต้นตาย ส่วนไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้บางส่วนยืนต้นตาย และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ทำให้เนื้อที่ให้ผลลดลง

# โอกาสสินค้าเกษตรไทยในอิหร่าน



รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ไทยและอิหร่านมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ทำให้ทั้งสองประเทศมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

โดยในส่วนของการค้าสินค้าเกษตร สินค้าข้าว ถือเป็นสินค้าที่มีโอกาสในการเปิดตลาดในอิหร่าน รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ทั้งสาขาปศุสัตว์ ดิน และน้ำ การกักกันและป้องกันโรคพืช พืชไร้ พืชสวน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในอนาคต

ภายหลังอิหร่านได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากนานาชาติ ไทยและอิหร่าน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิชาการ เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22-25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลาม

อิหร่าน ซึ่งการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านจะทำให้ไทยมีโอกาสเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรได้มากขึ้น

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันอิหร่านเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรกับไทยอันดับที่ 71 ของไทย โดยในระหว่างปี 2556-2558 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 2,178 ล้านบาท ส่งออกเฉลี่ยปีละ 2,038 ล้านบาท และนำเข้าเฉลี่ยปีละ 140 ล้านบาท

ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับอิหร่านมาโดยตลอด สินค้าเกษตรที่ส่งออกสำคัญได้แก่ น้ำส้มปรด ข้าวโพดหวาน สับปะรดปรุงแต่ง ข้าว พืชผักผลไม้แช่แข็ง เนื้อหมูหรือจาบ ของปรุงแต่งอื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้อาหารสุนัขหรือแมว อาหารปรุงแต่ง และผลไม้แห้ง ส่วนสินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น ถูกันทแห้ง เครื่องใช้ในที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวก โค กระบือ แซ่แข็ง อินทผลัมสดหรือแห้ง พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และมะเดื่อสดหรือแห้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ อิหร่านเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก เป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้หลายด้าน ทั้งด้านอาหาร เทคโนโลยี แม้้อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นเวลาหลายปี แต่อิหร่านเป็นประเทศใหญ่ มีประชากรประมาณ 80



ผลไม้ปรุงรูปแบบห่อพบอิหร่านต้องทราบมาก

ล้านคน

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางนำเข้าสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียกลางซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล รวมถึงตลาดอิหร่านมีความต้องการสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เช่น ไข่ กุ้ง ปลากระป๋อง น้ำผลไม้ ข้าวโพด และยางพารา เป็นต้น

จึงเป็นโอกาสของไทยในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับอิหร่านในครั้งนี้

## อากาศร้อนจัดทำสินค้าเกษตรสุดปั่นป่วน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน เม.ย.59 มีอัตราเพิ่มขึ้น 2.73% ซึ่งสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากราคาสูงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย และยางพารา เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และราคาตลาดล่วงหน้าในญี่ปุ่นตลาดโตเกียวและราคาตลาดล่วงหน้าในสิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% สาเหตุจากภาวะภัยแล้งทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน เม.ย.59 กับเดือน เม.ย.ปีที่แล้ว ภาพรวมสูงขึ้น 4.98% โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ทูเรียน และเงาะ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะแห้งแล้ง ทูเรียน และเงาะ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตลดลง ทั้งนี้ ในเดือน พ.ค.59 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเม.ย.59 เทียบกับเดือน มี.ค.59 พบว่า ลดลงถึง 18.75% โดยสินค้าที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้ามันสำปะหลัง และไข่ไก่ และสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทูเรียน เงาะ และมังคุด เป็นต้น.

‘รัสเซีย’

ร่วมลงทุนพัฒนา

รถไฟฟ้า 2

‘รัสเซีย’พร้อมร่วมลงทุน

พัฒนาระบบรถไฟฟ้าไทยให้ทันสมัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือทวิภาคีกับ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย ที่เมืองโซชี สหพันธรัฐรัสเซีย ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ซึ่งทั้งสองประเทศ บรรลุข้อตกลงทั้งด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคง การทหาร

**พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษก** ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองว่า นายกรัฐมนตรีไทยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีปูติน ที่ได้เชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-รัสเซียในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 20 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-รัสเซียด้วย ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซียจะครบรอบ 120 ปี ในปีหน้า ซึ่งประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้เฉลิมฉลองโอกาสพิเศษร่วมกัน

รัฐบาลไทยยินดีสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดงานแก่ฝ่ายรัสเซีย และหวังว่ารัฐบาลรัสเซียจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายไทยเช่นกัน

นอกจากนี้รัฐบาลไทยพร้อมจะส่งผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์) มาช่วยบูรณะสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 อันจะเป็นของขวัญที่รัฐบาลไทยจะมอบให้กับรัฐบาลรัสเซียในวาระครบรอบ 120 ปีความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

ด้านความร่วมมือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากที่ได้พบกับนายวลาดิมีร์ เมดเวเดฟ



**รัสเซียยินดีมีส่วนร่วม  
โครงการลงทุนพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานไทย  
โดยเฉพาะแผนพัฒนา  
ระบบรถไฟ**



นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามความตกลงร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังให้ผลักดันการดำเนินการตามความตกลง เพื่อให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ด้านการค้า นายกรัฐมนตรีหวังให้ประธานาธิบดีปูตินสนับสนุนความพยายามของทั้งสองประเทศในการบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีเป็น 5 เท่าใน 5 ปี (จากประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 เป็นประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2563) โดยนายกรัฐมนตรีเสนอให้เพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้เป็น 2 เท่าใน



สองปีแรกก่อนจากประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2558 เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 เพื่อให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

สำหรับการลงทุนนั้น ประธานาธิบดีปูติน กล่าวว่า **รัสเซียยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาระบบรถไฟไทยให้ทันสมัย**

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำ เอฟทีเอ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุน และยกระดับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย โดยประธานาธิบดีปูติน หวังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสูง เช่น สหภาพเศรษฐกิจเอเชีย องค์การความร่วมมือเอเชีย-โอเชียเชียหรือร่วมเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากยิ่งขึ้น

**ส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงนั้น ทั้งสองฝ่ายยินดีที่บรรลุความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกัน** ซึ่งจะเป็นการพัฒนา และยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและ

ทางทหารไทยและรัสเซีย และเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศของไทยต่อไป ทั้งนี้ประเทศไทยยินดีสนับสนุนความร่วมมือกับรัสเซียเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ในประเด็นความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ ASEAN นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยมีความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย และแสดงความขอบคุณที่รัสเซียสนับสนุนการเป็นประชาคมของอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียในทุกมิติเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาค และเพื่อพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในสาขาสำคัญ เช่น พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรเทาภัยพิบัติ การเกษตร การคมนาคม

รวมถึงการขยายความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่รัสเซียสนับสนุนไทยในฐานะประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 14 ณ กรุงเทพฯ เอเชีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าเอเปคเป็นเวทีแห่ง

ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และศักยภาพ โดยอาจพิจารณาความร่วมมือกันภายใต้กรอบเอเปค

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่รัสเซียมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหวังว่ารัสเซียจะยังคงแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคต่อไปผ่านกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

## เสียงชื่อ ‘ยาง-ข้าวไทย’ แลกเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า

นายดอน ปรมดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรี ซึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับยุโรปกรณีว่า ผู้นำ 2 ประเทศเห็นชอบตรงกัน **คือจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ประเทศตัวเองมี คือ รัสเซียมีอาวุธยุทโธปกรณ์ ส่วนไทยมีสินค้าเกษตร ทั้งนี้ รัสเซียประสงค์ต้องการซื้อยางพาราจากไทย 8 หมื่นตัน และข้าวอีกบางส่วน ส่วนไทยต้องการซื้อเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า** เนื่องจากขณะนี้ไทยมีปัญหาไฟป่า ส่วนจำนวนจะมากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่คณะทำงานของทั้งประเทศจะไปพูดคุยกัน

นายดอน กล่าวด้วยว่า ทางการรัสเซีย จะสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย (อีอีซี) ด้วย โดยหลังจากนี้แต่ละฝ่ายจะต้องกลับไปเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย ผ่านทางคณะกรรมการ

เศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งถือเป็นฝ่ายบริหารกำกับดูแลการทำกรของอีอีซี และการเข้าร่วมเป็นสหภาพเศรษฐกิจเอเชียครั้งนี้ จะทำให้เป้าหมายการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เป็น 5 เท่าภายใน 5 ปี หรือ 3.2 แสนล้านบาท ระหว่างไทยกับรัสเซียสำเร็จได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะไม่ถูกกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการทางภาษี

ด้านพล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการหารือระหว่าง นายถีน จอ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับนายกรัฐมนตรีไทยที่รัสเซีย ตอนหนึ่งระบุว่า ไทยและพม่าเห็นพ้องว่าต้องร่วมมือกันในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการแก้ไข

ปัญหาข้ามพรมแดนที่เผชิญอยู่ร่วมกัน รวมถึงความพร้อมของไทยที่จะผลักดันกลไกที่มีอยู่ อาทิ คณะกรรมการเขตแดนร่วม (เจบีซี) รวมทั้งคณะกรรมการร่วมระดับสูง (เจเอสซี) เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และยังเสนอให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทยและเมียนมา เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือระดับสูงในการผลักดันความร่วมมือให้มีความคืบหน้า

พล.ต.วีรชน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเมียนมาซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้

# แผนกรรมการโครงการทุ่งลุยลาย รอบรู้ทุกด้านนำสหกรณ์ฟ้าวิฤติ

**ชัยภูมิ :** นายพจณ กิ่งชูย รองประธาน สภาเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงินสิ้น สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2559 ของสหกรณ์ การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด โดยมี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุม ณ โรงเรียน บ้านทุ่งลุยลาย กฟพ.อุบลรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ นายแสวง อุทัยแสง ประธาน กรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร โครงการทุ่งลุยลาย จำกัด กล่าวว่า ณ วัน สิ้นปีบัญชี สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงาน 25,221,430.84 บาท ดำเนินธุรกิจมีรายได้ รวม 45,180,874.51 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 46,024,112.32 บาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 843,237.81 บาท ทั้งนี้ จากปัญหาการ ดำเนินงานที่สะสมมาจากปีก่อน สหกรณ์ฯ จึงต้องรับภาระการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อาทิ รายการหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ยาง พาราที่สหกรณ์ฯ ร่วมดำเนินธุรกิจใน

ลักษณะเครือข่ายสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา และไปทำธุรกิจร่วมกับบุคคลภายนอก ณ วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการ ชำระเงินค่าลูกหนี้ดังกล่าว

ด้าน นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จากปัญหา การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ต้องเข้าใจเข้าใจ ถึงประสบการณ์การทำธุรกิจกับบุคคล ภายนอกหรือเอกชน ก้าวทันต่อข้อมูลข่าว สารของธุรกิจที่มีปัจจัยเสี่ยง เพื่อช่วยให้ การตัดสินใจไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งมีความมุ่งมั่นต่อการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ เกิดมาก่อนการเข้ารับหน้าที่ และการจะ นำพาสหกรณ์ฯ ให้ผ่านวิกฤติไปได้ ผู้บริหาร ต้องทำหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพื่อ สร้างความศรัทธากับมวลสมาชิกให้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบ สหกรณ์

# กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง

## สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2559



ยางพาราอัดก้อน



น้ำยางพารา



เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลของอินดิ



รองอธิบดีตรวจเยี่ยม



ในปี 2559 นี้ มีเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ผ่านมา ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบัน

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 3 สาขา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง

โดยกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราพื้นที่จังหวัดตรัง

โดยในปี พ.ศ. 2527 กลุ่มฯ ได้คิดริเริ่มทำโครงการยางแผ่นรมควัน ซึ่งแปรรูปมาจากกัยางสดเป็นรายแรกของจังหวัดตรัง และเป็นรายต้น ๆ ของประเทศที่ดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกรโดยตรง

โดยในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มฯ ได้คิดริเริ่มที่จะขายยางแปรรูปให้กับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรงแบบไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถขายยางได้ในปี พ.ศ. 2552 ขณะเดียวกันกลุ่มฯ ก็มีโรงอัดก้อนยางพร้อมอุปกรณ์และโกดังเก็บยางขนาด 500 ตัน พร้อมทำแท่นที่เป็นแม่ข่ายและมีลูกข่าย 4 สถาบันเกษตรกรในพื้นที่และใช้ชื่อกลุ่มว่าเครือข่ายรัชฎา

ทำหน้าที่บริหารจัดการตลาดยางพาราจัดสรรให้กับลูกข่าย โดยแม่ข่ายจะขายยางในราคาที่สูงกว่าตลาดกลางยางพาราสงขลาไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท แล้วนำรายได้ส่วนต่างมาจัดสรรให้กับลูกข่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน และในการนำยางเข้าโรงอัดก้อนฯ ของลูกข่าย จะเป็นไปแบบการนำสินค้ามาฝากเพื่อ

แปรรูป มีการจัดทำสต็อกยางแยกเป็นรายสถาบัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขายและการผลิต ยกเว้นค่าแรงงาน ลูกข่ายต้องจ่ายให้กับคนงานโดยตรง นอกนั้นแม่ข่ายจะเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายให้

เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงิน ทางแม่ข่ายจะหักบัญชีของกลุ่ม ประกอบด้วยค่าขายผ่านบัญชีแม่ข่ายในอัตรา 0.20 บาท และค่าบำรุงโรงอัดก้อนยางพาราในอัตรา 0.15 บาท จากนั้นจึงแบ่งปันเงินกลับไปยังลูกข่าย สำหรับต้นทุนในการแปรรูปเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะไม่เกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม

และลูกข่ายจะมีกำไรไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งการขายได้ในราคาที่สูงแบบนี้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรว่าสามารถยกระดับราคาขายให้กับสมาชิกของแม่ข่ายและสมาชิกของลูกข่ายได้ ซึ่งสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป กิโลกรัมละ 2-3 บาท อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

และปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมาได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบของรัฐบาลทุกโครงการ

และมีการกู้เพื่อลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปยางพารารมควันและทำผลิตภัณฑ์ยางขนาด 500 ตันเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรเครือข่ายรัฐฯ โดยตรง และโรงอัดก้อนฯ ตามโครงการฯ ได้เปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

ในการดำเนินการของเครือข่ายรัฐฯ ดังกล่าวยังผลให้สมาชิกจำนวน 90% ของทั้งหมดได้ขายยางพาราในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาดในอัตราภิโกรมละ 2-3 บาท ขณะที่สถาบันเกษตรกรเครือข่ายได้รับส่วนแบ่งการตลาดในปริมาณที่เท่ากันต่อหน่วยการขาย และได้ราคาที่สูงกว่าราคาสถาตลาดกลางยางพาราสงขลาภิโกรมละ 4-6 บาท ซึ่งรายได้นี้นับว่าเอื้อต่อการนำไปยกระดับราคาให้กับสมาชิกของเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

และนี่คือความโดดเด่นของกลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง ในการบริหารจัดการธุรกิจที่รับผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่มาบริหารจัดการนำมาซึ่งรายได้ที่มากกว่ากับการขายตรงต่อพ่อค้าทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี.



## กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน



### สฤิปพิเศษ

กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นทุกปี ผ่านการดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก (ยางพารา) พร้อมนำไปแปรกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ประมวลผลในการบริหารงาน และดำเนินธุรกิจ

กลุ่มเกษตรกรฯ บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมร่วมของสมาชิก ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชุมใหญ่เฉลี่ยร้อยละ 66.82 ประชุมคณะกรรมการร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยของสมาชิกทำธุรกิจสหกรณ์ร้อยละ 70.35 และสมาชิกยังมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มเกษตรกรฯ ร้อยละ 70.35 อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรฯ สามารถดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ และมีผลดำเนินงานกำไรต่อเนื่องทุกปี จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559”

ทั้งนี้ ความสำเร็จของ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา เกิดจากความดิริเริ่มที่ต้องการพัฒนาองค์กร และ

ยกระดับความเป็นอยู่สมาชิก ให้มีความกินดี อยู่ดี ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

โครงการเครือข่ายยางพาราอัดก้อนกลุ่มเกษตรกรฯ ได้คิดเริ่มที่จะขายยางแปรรูปให้กับบริษัทผู้ผลิตภัณฑ์โดยตรง และสามารถขายยางได้จริงในปี 2552 ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ มีโรงอัดก้อนยางพร้อมอุปกรณ์และโกดังเก็บยางขนาด 500 ตัน โดยกลุ่มเกษตรกรฯ ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายและมีลูกข่าย 4 สถาบันเกษตรกร ที่เรียกกันว่า “กลุ่มสถาบันเกษตรกรเครือข่ายยาง” ซึ่งแม่ข่ายทำหน้าที่ในการบริหารจัดการรวมทั้งการหาตลาดมาแบ่งปันให้ลูกข่ายในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน โดยแม่ข่ายจะขายยางในราคาที่สูงกว่าตลาดกลางยางพาราสงขลา ไม่น้อยกว่า กก.ละ 4 บาท ณ วันนั้น แล้วนำมาจัดสรรให้กับลูกข่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน แม่ข่ายจะต้องทำข้อตกลงกับลูกข่ายในเรื่อง ปริมาณ ราคา วันเวลา ที่ต้องนำยางเข้าโรงอัดก้อนฯ และส่งมอบยางให้กับผู้ซื้อในการนำยางเข้าโรงอัดก้อนฯ ของลูกข่าย จะไม่มีการซื้อขายกัน เป็นเพียงการนำสินค้ามาฝากไว้เพื่อการแปรรูปจะมีการจัดทำสติกยางแยกเป็นรายสถาบันตามหลักการผลิตที่ดี สำหรับต้นทุนในการแปรรูปเสร็จสิ้นกระบวนการไม่เกิน 2 บาท/กก.จะเห็นได้ว่าลูกข่ายจะมีกำไรจากการขายให้ของแม่ข่ายไม่ต่ำกว่า กก.ละ 2 บาท การขายได้ในราคาที่สูงแบบนี้สามารถยกระดับราคาขายให้กับสมาชิกของแม่ข่ายและสมาชิกของลูกข่ายได้

ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรฯ สามารถยกระดับราคาให้สมาชิกได้สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปได้ใน กก.ละ 2-3 บาท

มาตลอด และในขณะนี้กลุ่มเกษตรกรฯ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ทุกโครงการ

**โครงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระดมทุนเพิ่มวงเงินให้กู้** เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของสมาชิก กลุ่มเกษตรกรฯ ได้ขยายวงเงินกู้ยืมระยะปานกลางจากเดิมสูงสุดรายละ 400,000 บาท เป็นรายละ 500,000 บาท เงินกู้ระยะสั้นรายละ 200,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 บาทต่อปี สามารถผ่อนชำระได้เป็นรายเดือนและรายปี ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ มีหลักในการบริหารจัดการเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งพยายามที่จะไม่เป็นหนี้ภายนอกเท่าที่จะทำได้ โดยการให้สมาชิกที่มีเงินเหลือให้นำเงินมาฝาก แล้วสมาชิกที่ต้องการใช้เงินก็สามารถมาขอได้

โดยกลุ่มเกษตรกรฯ เป็นเสมือนสถาบันการเงินเล็กๆ ในชุมชนสมาชิกมีความเชื่อมั่นไวใจในการเข้ามาใช้บริการด้วยดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ และวงเงินกู้รองรับความต้องการของสมาชิก โดยกลุ่มเกษตรกรฯ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ดังนั้น **กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา** จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความกินดี อยู่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน จากการบริหารจัดการตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

# บึงกาฬเฮ้รับพายุ‘โรอา努’ ส่งผลฝนตกทั้งจังหวัด พื้เนาข้าว-สวนยางพารา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลของพายุไซโคลน “โรอา努” (ROANU) บริเวณด้านตะวันตกของประเทศ เมียนมาตอนบนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว ส่งผลให้มีลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อพื้เนาเกษตรกรรชาว จ.บึงกาฬ โดยทั้งคินที่ผ่านมาที่ จ.บึงกาฬ มีฝนตกกระจาย ทั่วทั้งจังหวัด ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาส่งผลดีต่อเกษตรกรร ชาวนาที่ปลูกข้าว นาข้าวที่กำลังเจริญเติบโตเมื่อได้รับน้ำฝน ก็กลับมาเขียวช่อ่ม แข็งแรง สมบูรณ์ ทำให้ทั่วท้องทุ่งนา เต็มไปด้วยน้ำฝน

สำหรับปริมาณฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้ทำให้มีน้ำฝน กักเก็บในท้องทุ่งนาพอที่ดินข้าวจะนำไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้ และส่งผลดีต่อนาข้าวที่อยู่ในที่ราบสูงที่ยังขาดน้ำ ทำให้นาข้าวในที่สูงเริ่มมีน้ำขัง เพื่อเก็บไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวนาน ต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์ และน้ำฝนยังช่วยเติมเต็ม ปริมาณน้ำในหนองน้ำตามธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อพื้เนาชาวสวนยางพารา ทำให้ต้นยางได้รับน้ำฝนใบเขียวขจี พื้เนดินชุ่มฉ่ำ พร้อมทั้งจะ ให้น้ำยางในช่วงจะเปิดกรีดขณะที่ราคาขางพาราก็เริ่มขยับสูง ขึ้นกิโลกรัมละ 30 บาท นอกจากนาข้าวและสวนยางพาราที่ ได้รับประโยชน์จากน้ำฝนแล้ว พืชผักชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรร ปลูกไว้ขายก็ได้รับอานิสงค์จากพายุนี้เช่นกัน

# สศก.คาดแนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59ขยายตัว11ชนิดลดลง11ชนิด

**ผู้จัดการรายวัน360** - นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังจะมีมากกว่าช่วงปี 2558 ส่งผลให้ม้าน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น โดย สศก.ได้พยากรณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มี 11 ชนิด ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2558/59 ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60 สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มังคุด กาแฟ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 11 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน หอมแดง ปีเพาะปลูก 2558/59 ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60

ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ปลานิล ปลาอุก สำหรับสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มพืชไร่โดยเฉพาะข้าวนาปี คาดว่าบางพื้นที่ที่ปีที่แล้วไม่น้ำสำหรับการทำนา ปีนี้จะสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เนื่องจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่เกษตรกรรมยังคงเนื้อที่เพาะปลูกอยู่เท่าเดิมเนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน้ำมันและยางพารา ผลผลิตปี 2559 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชนิด โดยปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูก

ใหม่ในปี 2556 ยางพาราผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่กรีดยังได้เพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ต้นยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกอยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูงด้วย ส่วนกาแฟผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลรวมเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่สภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอทำให้ต้นกาแฟสมบูรณ์ ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาแนวทางการเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการเลี้ยงอย่างถูก

วิธีทำให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น ขณะนี้สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เช่น ถั่วเหลือง เกิดจากผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง การดูแลเก็บเกี่ยวยาก ทำให้ไม่สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้ มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศลดลง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้บางพื้นที่มันสำปะหลังยืนต้นตาย ผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะเดียวกันส่วนของไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้บางพื้นที่ยืนต้นตาย และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ทำให้เนื้อที่ให้ผลลดลง รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลงจากการขาดแคลนน้ำฝนอ่อนร่วง.





## เปิดจุดสาธิตระดับชุมชน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการ  
เกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดจุดสาธิตและเรียนรู้การ  
แปรรูปหมอนยางพาราในระดับชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง

[aukyjeerawan@gmail.com](mailto:aukyjeerawan@gmail.com) หรือโทร. 081-9887-973



## ศ.พ.ตรัง แหล่งวิจัยพืชท้องถิ่นและศูนย์ เรียนรู้ปลูกพืชเสริมรายได้ชาวสวนยาง

กรมวิชาการเกษตร นับว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา มีหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต่างๆ โดยในดำเนินงานวิจัยและพัฒนานั้น มีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) กระจายอยู่ทุกภูมิภาคจำนวน 8 แห่ง ในแต่ละแห่งก็จะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศ.พ.) ในสังกัดซึ่งรวมทั้งประเทศ 56 แห่ง มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนา พืชและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ปัญหาของเกษตรกรและให้บริการบริการอื่นๆ แก่เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่คอยให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ ตั้งอยู่ที่ 187 หมู่ที่ 5 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีหน้าที่สำคัญคือ 1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2. ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดหรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์พืช 3. ให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน และ 4. รับผิดชอบโครงการพิเศษและโครงการในพระราชดำริ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่) ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศ.พ.ตรัง) มี **นายบรรเทา จันทร์พุ่ม** เป็นผู้อำนวยการฯ มีงานวิจัยหลายอย่างที่นำไปต่อยอดให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในภาวะที่ราคายางพาราตกต่ำ งานวิจัยได้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับชาวสวนยาง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มาก ซึ่งนายบรรเทา บอกว่า ศ.พ.ตรัง เป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รับผิดชอบเป็นตัวแทนของกรมในพื้นที่จังหวัดตรัง งานวิจัยต่างๆ ที่ดำเนินการนอกจากสามารถใช้ประโยชน์ได้ในจังหวัดตรังแล้ว เกษตรกรที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกันก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างงานวิจัยที่ศูนย์ได้ทำการวิจัยในหลายเรื่อง เช่น ศึกษาผลกระทบการระบาดของศัตรูพริกภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ทดสอบและพัฒนากระบวนการผลิตพืชชุ่มน้ำ ทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมศัตรูพืช (หมอนขนเปลือกกล้วยแห้ง และราดำ) ในลองกอง สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้

ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาสำรวจข้อมูลการผลิตสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ศูนย์ยังให้บริการประชาชนด้านการขอรับรองจีเอพี (GAP) พืช และพืชอินทรีย์ ขออนุญาตจำหน่ายวัสดุการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย วัตถุอันตราย ขออนุญาตจัดทำแปลงเพาะกล้าปลาลังน้ำมัน แปลงกิ่งตายาง และส่งออกยางพารา ส่วนเกษตรกรที่สนใจซื้อพันธุ์กล้วยปลาลังน้ำมัน หม้อสับประรด เมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังก็มีจำหน่ายให้เกษตรกรนำไปเป็นพันธุ์ดี

ตำแหน่งเรียนรู้การปลูกพืชเสริมรายได้แก่ชาวสวนยาง ปัจจุบันมีแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และในพื้นที่เกษตรกร เช่น พักเหยียงในสวนยาง พริกไทยประเหลียน กกล้วย มะนาว พักไฮโดรโปนิก และพืชอื่นๆ อีกหลายชนิดที่สามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ที่บ้านเกษตรกรได้ สนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 075 -203123 โทรสาร 075-203123.

ต้นหว้า พ.พิรุณ

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ครอบคลุม  
ทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับ  
วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม  
พุทธศักราช 2559 แรม 3 ค่ำ  
เดือน 6 ปีวอก...● ก้าวสู่ปีที่ 3



ของ **รัฐบาล-คสช.** ภายใต้การบริหารชาติบ้านเมืองโดย  
**พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี ที่หลากหลายเรื่อง  
ล้วนขมวดเข้ามาทุกที เหมือนปีกลองรัวถี่ขึ้น ทั้งสถานการณ์  
ทางการเมือง ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์  
กันว่า **7 สิงหาคม** วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นหมุด  
หมายหนึ่งชี้วัดทิศทางประเทศ...● กลับจากเยือน **พญาหมีขาว**  
**รัสเซีย** เทียร์นี่มีของติดไม้ติดมือกลับประเทศ นอกจากขยาย  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้ว **นายกฯ บิ๊กตุ๋** ยังยืนยันชัดเจน  
ถึงความจำเป็นต้องจัดซื้อ **เฮลิคอปเตอร์** อารุญชอุโธปกรณ์จาก  
รัสเซีย โดยแลกกับ **ยางพารา-ข้าว...** ก่อนหน้านั้น **บิ๊กหมู**  
**พล.อ.ธีรชัย นาควนิช** ผบ.ทบ. ก็ระนุเช่นกันถึงโครงการจัด  
ซื้อ **รถถังจากพญามังกรจีน** แน่นนอนในสถานการณ์ไม่ปกติ  
บีบให้ไทยต้องหันไปพึ่งพา **จีน-รัสเซีย** มากขึ้น  
ทั้งมิตรเก่าแก่อย่าง **มหาอำนาจสหรัฐอเมริกา**  
กับ **หลายชาติยักษ์ใหญ่โลกตะวันตก** ย่อม  
จับตาประเทศไทยเราเป็นพิเศษเช่นกัน...● มากัน  
พร้อมหน้า ทั้ง **พรรคประชาธิปัตย์, พรรค**  
**เพื่อไทย, นปช.คนเสื้อแดง** หลังรัฐบาล-คสช.  
ยอมผ่อนปรน เปิดเวทีให้พรรคการเมือง และ  
กลุ่มการเมือง **แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง**  
**รัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์** น่าสังเกต  
ไม่มีตัวแทน **กลุ่มกปปส. ม็อบนกหวีด**  
แต่อย่างใด...● แต่ก็พอเข้าใจได้ เพราะดูจาก  
จุดยืน ทำที่ พฤติการณ์ของแกนนำม็อบชัดเจน

**ไม่เอาแล้วกับการเลือกตั้ง** ที่ผ่านมาก็นำมาวอลชนเคลี่อนไหว  
เรียกกร้อง โหยหาแต่สิ่งตรงกันข้ามกับวิถีทางประชาธิปไตย...●  
วันนี้ **กาพลินธุ์** คีคักเป็นพิเศษ อดีตนายฯ หลิง **ยิ่งลักษณ์**  
**ชินวัตร** ชักชวนแฟนเพจไปเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวผู้ไท  
และผ้าไหมแพรวาอันขึ้นชื่อระดับประเทศ พร้อมถือโอกาสส่งเสริม  
การท่องเที่ยวในตัว ดูแล้วกระแสวิงแรง ไม่มีตก...● ย่อม  
ผิดหวัง สมหวัง เสียหายเป็นธรรมดาในการเชียร์กีฬา ควันหลง  
จากนัด **วอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ญี่ปุ่น** อย่างมีข้อกังขา เริ่ม  
กระจ่างคลี่คลายเป็นลำดับ ก็เพราะระบบเทคนิคใหม่ที่นำมาใช้  
มีปัญหา ประกอบกับผู้ตัดสินระดับประคองสถานการณ์ไม่ได้  
**ไม่ใช่วางแผนโกง** กันเป็นขั้นเป็นตอนหรอก...● อย่างว่าสังคม  
ไทยส่วนหนึ่งในขณะนี้ พอได้ยินคำว่า **โกง** เท่านั้น ก็ตีหน้า  
ตราบหน้า ไม่ต้องพูดกันแล้วเหตุผล หรือวิธีการ มีแต่อารมณ์  
ใหม่ปลุกกระแส **เกลียดชิงชัง** บางรายเลยเถิดถึงขั้นสาปแช่ง  
**แผ่นดินไหว** **สึนามิ** สะท้อนความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทางใจ  
ของคนไทยจำนวนหนึ่ง...● **ข่าวสั้น** คนเข้ม วันนี้, 08.30 น.  
**คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ** **นิด้า** จัดเสวนา  
“การสื่อสารในยุคดิจิทัล : การสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์  
ในประชาคมอาเซียน” ห้องประชุมจีระบุญมาก อาคารสยามบรม  
ราชกุมารี...● 10.00 น. **พิชิต วิวัฒน์รัฐจิราพงศ์** ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร บมจ.เน็ตเบย์ แถลงข่าวการเข้าจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ห้อง 601-602 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รัชดาภิเษก...● 10.30 น. **แผน วรรณเมธี** เลขาธิการสภาการศึกษา  
ไทย และ **ม.ร.ว.ปรีียงค์ศรี วัฒนคุณ** ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมเปิด  
“ห้องไดโนเสาร์” ใหม่ใหม่ ชั้น 1 ตึกอำนวยการธรรม สภาการศึกษาไทย...●  
11.00 น. **เดอะมอลล์** จัดงาน SWEETS FIESTA 2016 ขนมหวาน  
ขนมไทยตระการตาเต็มพลอร์ อีเวนต์ ฮอลล์ เอ, บี ชั้นจี  
เดอะมอลล์ ท่าพระ จัดถึง 25 พ.ค. ...●

### ข่าวตอกแตก

# ต้องถกจบ

## ● เลือกไม่ถูก

ช้างป่าพังบ้าน

บุกกินมะม่วง

(หัวข่าว ข่าวสด 21 พ.ค. 59)

เสียดาย 'มะม่วง' หรือ  
'บ้าน' ดี?

.....

## ● แคนูก้า

ข้าว-ยางพารา

แลกเปลี่ยนกับเตอรืร์ดเซีย

(หัวข่าว เดลินิวส์ 22 พ.ค. 59)

ไทยไม่ใช่เมืองขึ้น!

แบล็คคฤทธี